

ประกาศถอนพระพิมพ์ธรรม

จากตำแหน่ง ผู้บัญชาการ คณะ มณฑล นครสวรรค์

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เสนาบดี กระทรวงธรรมการ วัม พระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า พระพิมพ์ธรรมเจ้าคณะรองหนเหนือ ซึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดให้เป็น ผู้บัญชา คณะมณฑล นครสวรรค์ ชื่อนั้น ได้ ผิด คือ สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดิวิญาณาวโรดม พระมหาสมณะ ด้วย แ่ดง กิริยา และ ฉาวอาชัณ มีบัณฑิต เละลวพระภิกษุ ความ ทราบ มาของ องค์ พระบาท จึง มีพระบรมราชโองการดำรัส สั่งว่า พระพิมพ์ธรรมนี้ความผิด มาก สมควร มีโทษ ถูก ถอดจากสมณะศักดิ์ เช่น ขรรณเนียม ใน ข้าราชการ ทั้งฝ่าย ทหาร พลเรือน แต่ สมเด็จ พระมหาสมณะ ยัง ทรง พระเมตตา ใน พระพิมพ์ธรรม ขอ พระราชทานโทษได้ไม่ ให้ ถึง นั้น จึง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ เสนาบดี กระทรวงธรรมการ เชิญ กระแด้ พระ บรมราช โองการ ตีโทษ พระพิมพ์ธรรม ให้ พระพิมพ์ธรรมไป กราบขุด ขอ ประทาน ชะมาโทษ แต่ สมเด็จ พระมหาสมณะ ใน ท่าม กตาง เกรงสมากม ให้ ถอนนิคยภักดิ์ ลง มา เท่า พระราชาคณะดำมัญจน ตตอด พ. ศ. ๒๔๕๖ นี้ ดั่งน หน้า ตั้ บัญชา การ คณะ มณฑล นครสวรรค์ พระพิมพ์ธรรมไม่ส่งกลับ และ ไม่ พู้รับ ตั้ง สมเด็จ พระมหาสมณะ

เล่ม ๓๑ หน้า ๕๒๑ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๔๕๗

จนเกิดเหตุเรื่อง นช. ให้ ถอน พระพิมตรธรรม ออกจากตำแหน่ง ผู้บัญชา
การคณะ มณฑลนครสวรรค์ เสีย ด้วย

พระบรมราชโองการแต่งตั้งวันที่ ๘ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

ประกาศเพนกรรมการตำแหน่งนา

บอกล่วงหน้า จะ แจก โฉนด สำหรับ ที่ ดิน

ด้วย กรรมการ ตำแหน่งนา มณฑลพิษณุโลก ได้ รับ รายงาน การ ออก
ใบเหยียบย่ำ ของกรรมการอำเภอในเมือง แคว้นเมืองพิศณุ มณฑลพิษณุโลก
ระหว่าง ๒ อ. เดชที่ ดิน ๒๑๓ หน้าสำรวจ ๑๘๗ โดยกล่าว ว่า
จีนตักยี่ ยื่น เรื่อง รวอ ขอจับจอง ที่ ดิน ทั้ง ทำฟ้อ ตำบล ทำฟ้อ อำเภอใน
เมือง ๆ พิศณุ มณฑลพิษณุโลก กรรมการ อำเภอได้ ออกประกาศโฆษณา
แต่ ออกใบเหยียบย่ำให้ แจงใน รายงาน หมายเลข ที่ ๔๖๙/๗๖๗
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ. ศ. ๒๔๕๖ นั้น แล้ว

การให้ ส่วน ที่ ดิน ใน ตำบล ซึ่งได้ ออกโฉนดใหม่ แล้วนี้ เจ้าพนักงาน
ออกโฉนดได้ จัด เจ้าพนักงาน สำรวจ พิศณุ เขตที่ ดิน พร้อมด้วย กำนัน
ท้องที่ เดิม แล้ว

เพราะฉะนั้น ถ้าผู้หนึ่งผู้ใด มี กิจ เกี่ยวของ ด้วย ที่ ดิน รายนี้ ประกาศไต่
ถามให้ ทำการ ชั่ง ไป ยื่น ต่อกรรมการตำแหน่งนา เมือง พิศณุโลก ภายใน กำหนด
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ ออกประกาศนี้ เป็น ต้นไป ถ้าผู้ใด ไม่ยอม